

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง “๔ ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

กระทรวงสาธารณสุข ขอแนะนำประชาชนทุกท่านเกี่ยวกับ “๔ ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)” โดยสามารถทำได้ ดังนี้

๑. รับประทานอาหารปรุงสุกเท่านั้น
๒. ใช้ช้อนกลางขณะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
๓. ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือ เมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก
๔. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อไปในแหล่งชุมชน/พื้นที่เสี่ยง
๕. หากมีไข้ น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบปรึกษาแพทย์

หากท่านหรือบุคคลรอบข้างท่านใดที่มีลักษณะอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒



4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ไวรัสโคโรนา

1 ต้องกินอาหาร
ที่ปรุงสุกเท่านั้น



2 ต้องใช้ช้อนกลาง
เมื่อกินอาหารร่วมกัน



3 ต้องล้างมือทุกครั้ง
ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้
เจลล้างมือเมื่อสัมผัส
สิ่งสกปรก



4 ต้องสวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้ง เมื่อไปในแหล่งชุมชน
หรือพื้นที่เสี่ยง

มีไข้ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบปรึกษาแพทย์

“หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422”

เฝ้าระวัง !! ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามกฎหมาย

โดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร หากผ่านคุณสมบัติ จะได้รับการช่วยเหลือรายละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า ๓๘,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ หากผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการงานศพตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียโอกาสในการเข้ารับบริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเพื่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์ ๒๖๔๒ ๔๓๓๖ กรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละอองและความปลอดภัย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนแปลงใช้อาคารได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว โดยรูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป และยังมีรายละเอียดที่จะต้องกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสถู (ทาวเวอร์เครน) และเดอริกเครน จึงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสถู (ทาวเวอร์เครน) และเดอริกเครน (การใช้งานเพื่อรื้อถอนทาวเวอร์เครนลงจากตัวอาคาร) เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑. ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ที่มีระยะแนวอาคารติดกับที่ดินอื่นตามที่กำหนดหรืออาคารที่อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน ผู้ดำเนินการต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่น ละออง เช่น ล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ปิดหรือคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิดให้มิดชิด การผสมคอนกรีตหรือการใส่ไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

๒. ระหว่างการก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยัน ที่ใช้รับน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นประจำสำหรับการก่อสร้างอาคารที่สูงตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ ๔ เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน

๓. กำหนดให้นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะ ฐานรองรับต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้ ต้องไม่น้อยกว่า ๔ เท่า

๔. ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจั่น โดยเฉพาะปั้นจั่นหอสถูที่ใช้สอยเป็นประจำ และนำหลักการดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ และผังเมือง โทรศัพท ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๑ และที่หมายเลข ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๖๔

เรื่อง B๑๐ “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM ๒.๕”

B๑๐ เป็นน้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลที่ผลิตจากปาล์มน้ำมันในอัตรา ๑๐% ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ประกาศให้ B๑๐ เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา จากเดิมที่เป็น B๗ ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาหาคาปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) เนื่องจากไบโอดีเซลที่นำไปผสมในน้ำมันดีเซลนั้น ช่วยลดสารพิษที่ออกมากับไอเสียรถยนต์ให้น้อยลง

ที่สำคัญ ยังเป็นการช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของผู้ใช้ B๑๐ อีกด้วย เนื่องจากราคา B๑๐ จะถูกกว่าดีเซล B๗ เดิม ลิตรละ ๒ บาท และยังช่วยชาติประหยัดนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ถึงประมาณวันละ ๑.๘ ล้านลิตรเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่า หากผู้ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลหันมาใช้ B๑๐ กันมากขึ้น เกิดประโยชน์หลายต่อ เรียกได้ว่า คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ และยังช่วยลดฝุ่น PM ๒.๕ อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านตรวจสอบรถยนต์รุ่นที่สามารถใช้ B๑๐ โดยสามารถโทรสอบถามที่ ศูนย์บริการรถยนต์ได้ ส่วนรถเก่าและรถยนต์ยุโรปสามารถใช้ B๗ เป็นน้ำมันดีเซลทางเลือก รวมถึงมี B๒๐ เป็นดีเซลทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกด้วย



การเลือกใช้ **น้ำมันดีเซล** สำหรับรถยนต์

น้ำมันดีเซลมี 3 ประเภท ทุกประเภทมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ



B10 คืออะไร

B10 คือ น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลที่สกัดจากพาล์มน้ำมันอยู่ในอัตรา 10% และทางการประกาศใช้เป็นน้ำมันดีเซลฐาน แทน B7 เดิมที่มีสัดส่วนไบโอดีเซลผสมอัตรา 7%

ประโยชน์จากการใช้ดีเซล B10

-  ช่วยแก้ปัญหาหาราคาพาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน
-  ช่วยผู้ใช้น้ำมันดีเซลประหยัด เพราะ B10 ถูกกว่าดีเซลเดิมลิตรละ 2 บาท
-  ช่วยประเทศประหยัดการนำเข้าน้ำมันวันละ 1.8 ล้านลิตร
-  ช่วยลดฝุ่น PM 2.5



เรื่อง ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับซื้อรางวัลลอตเตอรี่เริ่มมีนาคมนี้เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จับมือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงนามเป็นตัวแทนรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ ๑ โดยเสียค่าธรรมเนียม เพียงร้อยละ ๑ ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมาย กำหนด ในอัตราร้อยละ ๐.๕ - ๑ ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทำให้ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับความสะดวกในการขึ้นรางวัลและลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัล ที่สำคัญยังช่วยบรรเทา ปัญหาการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมมาขึ้นรางวัลด้วย เนื่องจากสาขาของ ธ.ก.ส. มีการตรวจสอบสลาก ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริการ จ่ายเงินรางวัลโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะทำการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว อีกทั้งสามารถ ผากเงินเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ ธ.ก.ส. สาขาได้ทันทีโดยจะเริ่มเปิดให้บริการในงวดการออกรางวัล งวดประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้ง ๑,๒๗๒ สาขาทั่วประเทศ
